

สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ ๑๑๒๑
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๕

ที่ว่าการอำเภอปงชัย
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๕
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
โดยมีประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของผู้แทนเยาวชน จำนวน ๑๑ กลุ่ม
จากกิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาทเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น

๒. ขอให้สนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้ง
สนับสนุน Lock Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power
และส่งเสริมการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไปสู่สากลต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อำเภอปงชัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
โดยเปิดโอกาส เปิดพื้นที่เปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในการพัฒนา ท้องถิ่นและพิจารณาสนับสนุน
โครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้งสนับสนุน Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชน
ประจำถิ่น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักข่าวเยาวชน
ระดับท้องถิ่นได้ร่วมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญในท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand ผ่านทาง Facebook Page : SEED Thailand
สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นสามารถเข้าร่วมกลุ่ม
Facebook : เครือข่าย Local Reporter หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์ภักดิ์ สามงามยา หมายเลขโทรศัพท์
๐๙๔ ๓๒๔ ๙๒๓๙ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเพจ สามารถประสานกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ดำเนินการได้ และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายโกศล อรรณวิเศษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒